

การประเมินโครงการ: เฝ้าระวังพายุ

รูปกรงานมัลติมีเดีย

รูปกรมัลติมีเดียสำหรับงานนำเสนอระบบสภาพอากาศ

	4	3	2	1
<p>ความรู้ในส าระการเรีย นรู้</p>	<p>งานนำเสนอของฉันสะท้อนความเข้าใจเชิงลึกของระบบสภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจง:</p> <ul style="list-style-type: none"> ฉันตั้งชื่อทุกส่วนของระบบอย่างถูกต้องอธิบายว่าทำงานอย่างไรและทำไมจึงมีความสำคัญ ฉันอธิบายว่าส่วนต่าง ๆ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นอย่างไร <p>ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถตอบคำถามที่มีเหตุผลด้วยความมั่นใจ</p>	<p>งานนำเสนอของฉันสะท้อนความเข้าใจแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบสภาพอากาศ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ฉันตั้งชื่อทุกส่วนของระบบอย่างถูกต้อง ฉันอธิบายว่าส่วนต่าง ๆ ทำงานด้วยกันอย่างไร <p>ฉันตอบส่วนใหญ่ของคำถามที่มีเหตุผล</p>	<p>งานนำเสนอของฉันสะท้อนให้เห็นว่ามีช่องว่างในความเข้าใจแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบสภาพอากาศ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ฉันตั้งชื่อบางส่วนของระบบอย่างถูกต้องแต่ไม่อธิบายว่าทำงานดีมากได้อย่างไร ฉันอธิบายว่าวิธีบางอย่างที่ส่วนต่าง ๆ ของระบบทำงานด้วยกัน <p>ฉันตอบบางคำถาม</p>	<p>งานนำเสนอของฉันแสดงให้เห็นถึงช่องว่างที่สำคัญในความเข้าใจเรื่องแนวคิดหลักระบบสภาพอากาศ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ฉันทำข้อผิดพลาดหลายอย่างในการตั้งชื่อส่วนต่าง ๆ ของระบบและการอธิบายว่าทำงานร่วมกันได้อย่างไร ฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าส่วนต่าง ๆ ทำงานซึ่งกันและกันในระบบไปได้อย่างไร <p>ฉันไม่สามารถตอบคำถามได้</p>

<p>การเขียน</p>	<p>ฉันใช้หัวข้อเรื่องและหัวเรื่องย่อยของฉันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ โยงไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคิดเห็น</p> <p>หัวข้อย่อยสรุปประเด็นหลักโดยใช้คำที่ระบุรายละเอียด และคัดเลือกรายละเอียด</p> <p>งานนำเสนอของฉันไม่มีคำสะกดผิด</p> <p>ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือพิมพ์ผิด</p>	<p>ฉันใช้หัวข้ออย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>หัวข้อย่อยสรุปประเด็นหลัก</p> <p>มีการอธิบายคำศัพท์ทางเทคนิคและคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย</p> <p>งานนำเสนอของฉันมีคำสะกดผิดเล็กน้อย</p> <p>ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือพิมพ์ผิดเล็กน้อยซึ่งเบี่ยงเบนเนื้อหาบ้างเล็กน้อย</p>	<p>ฉันใช้หัวข้อได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ</p> <p>หัวข้อย่อยสรุปประเด็นหลัก</p> <p>ไม่อธิบายคำศัพท์ทางเทคนิคและคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย</p> <p>งานนำเสนอของฉันมีคำสะกดผิด</p> <p>ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือพิมพ์ผิดซึ่งเบี่ยงเบนเนื้อหา</p>	<p>งานนำเสนอของฉันไม่ใช่องค์ประกอบของงานเขียนทางเทคนิค (ตัวอย่างเช่น หัวข้อและหัวข้อย่อย)</p> <p>เพื่อนำไปสู่ความหมาย</p> <p>งานนำเสนอของฉันมีตัวสะกดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือพิมพ์ผิดจำนวนมากซึ่งทำให้ยากแก่การเข้าใจ</p>
<p>กราฟิก</p>	<p>กราฟิกของฉันอธิบายและสนับสนุนข้อความบนหน้าจอและเพิ่มเติมในงานนำเสนอ</p>	<p>กราฟิกของฉันเกี่ยวข้องกับข้อความและงานนำเสนอ</p>	<p>ฉันใช้กราฟิกที่สนับสนุนข้อความและงานนำเสนอเป็นบางครั้ง</p>	<p>ฉัน ไม่ได้ครอบคลุมกราฟิกลงในงานนำเสนอ</p>
<p>สื่อสนับสนุนก่อนการวางแผนหรือผังเค้าโครงเนื้อหา</p>	<p>การวางแผนล่วงหน้าของฉันสะท้อนให้เห็นว่ามีการวางแผนสื่อตามลำดับที่เป็นตรรกะและเป็นลำดับ</p> <p>จัดวางกราฟิกไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม</p>	<p>มีการทำการวางแผนล่วงหน้า</p> <p>วางแผนสื่อในลำดับที่เป็นตรรกะ</p> <p>จัดวางกราฟิกบางอย่างไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม</p>	<p>ฉันทำการวางแผนล่วงหน้าบางอย่าง แต่ไม่ได้จัดเรียงข้อมูลในลักษณะที่เป็นตรรกะ</p> <p>การวางแผนไม่ได้สะท้อนสื่อที่ต้องการ</p>	<p>ฉัน ไม่ได้ทำการวางแผนล่วงหน้าของงานนำเสนอให้เสร็จสมบูรณ์</p>
<p>แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต</p>	<p>ฉันวิจัยและอ้างอิงเว็บไซต์ในงานนำเสนออย่างน้อยสามแห่ง</p>	<p>ฉันวิจัยและอ้างอิงเว็บไซต์ในงานนำเสนออย่างน้อยสองแห่ง</p>	<p>ฉันวิจัยและอ้างอิงเว็บไซต์ในงานนำเสนออย่างน้อยหนึ่งแห่ง</p>	<p>ฉัน ไม่ได้แสดงหลักฐานของการวิจัยเว็บไซต์หรืออ้างอิงเว็บไซต์อย่างเหมาะสม</p>